
sþ. 626. Fyrirspurn [389. mál]
til iðnaðarráðherra um Rafmagnseftirlit ríkisins.

Frá Helga Seljan.

1. Eru uppi áætlanir um að draga úr starfsemi Rafmagnseftirlits ríkisins, m. a. með því að
fela öðrum stofnunum ákveðin, veigamikil verkefni þess?

2. Hvað hyggst ráðuneytið gera til að tryggja enn betur þann þýðingarmikla þátt
öryggismála sem Rafmagnseftirlitið annast nú?


